

VIẾT GI CHO EM

Nghe ra thì hấp dẫn : "Viết gì cho EM", nhưng không phải vậy đâu, các AH trẻ trung và AH xôn xồn chỗ vội tổ mờ, nôn nóng. EM đây là Lá Thư thân yêu của AH. Vừa qua AH Khúc Đản ngờ ý muốn Anh Em góp ý kiến về nội dung Lá Thư, thêm bớt một vài mục cho phù hợp với hoàn cảnh sau 12 năm LT ra đời và đi vào đời sống của Gia Đình Công Chánh. Trong thư hồi âm AH Khúc Đản, chúng tôi có viết như sau :

"Chúng tôi nhận thấy rằng LT của AH đã đáp ứng lòng mong muốn của Anh Em là thông tin, liên lạc, thông báo cho nhau biết những sinh hoạt địa phương, những thay đổi trong cuộc sống của Anh Em khắp năm châu, chia sẻ vui buồn, giúp đỡ nhau về tinh thần cũng như vật chất, duy trì truyền thống của ngành Công Chánh đã có trên nửa thế kỷ nay. Ngoài ra, những mục khác đề tồ điểm cho LT càng thêm hương sắc, có thể xem như là thứ yếu. Có lẽ có bạn không đồng ý, nhưng chúng ta không nên ôm đồm quá rồi bất lực (Qui trop embrasse mal étreint). Và chẳng, văn hoá, kỹ thuật, kinh tế, thương mại, chính trị ... thì đã có nhiều nơi, nhiều báo chí, tập san để cho quý bạn có năng khiếu, có khả năng về ngành liên hệ, có nhiệt huyết tham gia, muốn tìm hiểu, học hỏi thì tài liệu, sách báo cũng không hiếm gì. Chúng tôi không nói là không chú trọng đến những lãnh vực ấy trên LT, tuy nhiên có chăng là thỉnh thoảng cây nhà lá vườn, có AH nào viết về những đề tài ấy với kinh nghiệm trong quá khứ, với kỷ niệm trong cuộc đời mình, với khả năng văn thơ của mình thì đó là những có hội tốt để trao đổi quan điểm với nhau, còn thảo luận để hướng dẫn một đường lối nào đó thì thiết nghĩ chúng ta không đủ khả năng, trong đó khả năng tài chính là đáng lo ngại hơn cả".

Chúng tôi rất vui mừng vừa nhận thư AH Khúc Đản bàn về nhiều việc của LT và cho biết là : "Ý tưởng của Anh như ý tưởng của tôi" khi nhắc đến nội dung của LT. Như vậy "Viết gì cho EM", Anh đã biết ý em rồi.

LÊ KHẮC THỊ

Vui Về Cả Làng

Làm cho cả làng đều vui là một việc rất khó. Ấy thế mà AH chúng ta đã làm được, không phải mới đây, mà đã trên nửa thế kỷ nay và gần nhất là trong thời gian 12 năm của "cuộc đời" Lá Thư Công Chánh, cả làng đều vui về !

Thật vậy, có bạn nào trong tập thể AH chúng ta bảo là không vui khi nhận được LT hay có bạn nào đã buồn vì LT không đáp ứng nhu cầu của AH.

Cả làng đều vui, làng Công Chánh ở khắp năm châu cũng như ở Việt Nam. Mỗi khi nhận được thư tử, tin tức, nhận được món tiền, món quà trợ giúp nhau, niềm vui làm sao kể xiết.

LTAH là phương tiện đã đem lại niềm vui ấy cho Gia Đình Công Chánh. Nhưng bí quyết để giữ vững niềm vui có lẽ là phương sách "chín bỏ làm mười", hay nói một cách tôn nghiêm hơn là "tứ bí hi xá" của AH chúng ta. Viết bài cho LT đã là một sự đắn đo "Viết gì cho Em", một chiến thắng bệnh lưỡi biếng ở hầu hết AH. Nhưng phụ trách LT lại còn nhiều khó khăn, phức tạp, nhiều khi phân vân khó xử, bài nào nên đăng, bài nào nên hoãn lại. Bài dài nhiều trang đăng không hết, chia ra nhiều kỳ chẳng, cắt bớt đi chẳng. Cũng như người đạo diễn một buổi văn nghệ, một vở kịch, một tuồng hát, người phụ trách LT cố gắng làm sao cho LT cân đối, hình thức để coi cho cả làng đều vui về.

Không nói ra, nhưng các AH viết bài cho LT đều nghĩ rằng nên để cho người phụ trách tự ý sắp xếp bài vở, bài mình viết nếu vì số trang LT hạn chế, không đăng được kỳ này thì để kỳ khác cũng không sao, không có gì phải thắc mắc cả, như vậy mình chia sẻ phần nào nỗi khó khăn của Ban Phụ Trách.

(Xem tiếp Trang 45)